



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๒๐๓๒ / ๑๑๐ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ด้วย งานคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ขึ้นเผยแพร่บน เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โดยมีการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐาน เว็บไซต์ (Government Website Standard)

ดังนั้น เพื่อดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน จึงขอ นำคำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารและ File-electronic ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาโปรดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางปดมาภรณ์ จันทรโสภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- เห็นควรอนุมัติ

นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

(นายประยัต ปาทาค้า)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายสัมพันธ์ กุลพร)

สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อำเภอวารินชำราบ มีเจตนารมณ์รวมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่าง
ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ
ประสานงาน หรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จะดำเนินการดังนี้

๑.บริหารงานและปฏิบัติงาน บนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ไม่กระทำการใดใดที่เป็นการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้
เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย
ไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ
บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

๔.สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสัมพันธ์ กุลพร)

สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วัน/ เดือน/ปี : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน หรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางปดมาภรณ์ จันทโรสภา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายสัมพันธ์ กุลพร)

สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางปดมาภรณ์ จันทโรสภา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด โดย นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้มอบนโยบายแนวทาง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม พร้อมกันนี้ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด และคุกคามทางเพศในการทำงาน

ทั้งนี้การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ความรู้ในเรื่องระเบียบวินัยข้าราชการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตการป้องกันปัญหาประโยชน์ทับซ้อนและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน